
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  
ครั้งที่ 2/2567 

เม่ือวันจันทร์ที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 
ณ  ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5  อาคารภูมิราชภัฏ 

                                                  ---------------------- 
ผู้มาประชุม  

1.  ผศ.ดร.พิชัย  ใจกล้า รองอธิการบดี กรรมการ 
2.  ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
3.  ผศ.ดร.เสรี  แสงอุทัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          กรรมการ 
4.  อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ ์ จั่นจีน คณบดีคณะครุศาสตร์       กรรมการ 
5.  ผศ.ดร.พิทักษ์ คล้ายชม (แทน) คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        กรรมการ 
6.  ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           กรรมการ 

7.  อาจารย์ ดร.วิมลฉัตร สมนิยาม (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์      กรรมการ 
8.  อาจารย์ ดร.พิมพ์รดา ธรรมีภักด ี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
9.  อาจารย์ภูดิท เรืองรอง คณบดีวิทยาลัยน่าน     กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.คเชนทร์ ซ่อนกลิ่น (แทน) ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   กรรมการ 

11. นางสาวสินี กะวิ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   กรรมการและ 
      เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  รศ.ดร.สุภาวิณี   สัตยาภรณ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ             ลาประชุม 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวภมรมาศ เรือนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.  นางสาวพิณภัคธิมา ใจเงิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
3.  ผศ.ดร.ปองขวัญ สร่างทุกข ์ ผู้น าเสนอกรอบแนวคิดหลักสูตร รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)                                                     
4.  นางนิติพร ป้องแก้ว  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วิทยาลัยน่าน 
5.  นายกชกร   เขียวอรุณ นักประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา       
6.  นางสาววัชรี   เหมดี นักวิชาการศึกษา งานหลักสูตรและแผนการเรียน 
7.  นางพนารัตน์ หาญสมบัต ิ นักวิชาการศึกษา งานหลักสูตรและแผนการเรียน 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.35  น. 

             ด้วย รศ.ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  อธิการบดี  ประธานการประชุม ลาประชุม จึงมอบหมายให้  
ผศ.ดร.พิชัย  ใจกล้า  รองอธิการบดี  ท าหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ แทน   
                ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ ได้ส ารวจผู้มาประชุม  และเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้ว  จึงเรียนเชิญ ผศ.ดร.พิชัย  ใจกล้า  รองอธิการบดี  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารงานวชิาการให้การรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมครั้งที ่ 3/2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2567 แล้ว 



   ๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

        วาระท่ี 1.1  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 

1.1.1 ข้อมูลการเสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงเพื่อให้นักศึกษากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจ าปีการศึกษา 2567  

                             เนื่องด้วยได้รับทราบข้อมูลจากกองพัฒนานักศึกษาว่า หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ที ่
มีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2567  ได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของหลักสูตรในระบบ CHECO  จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและพัฒนา 
(สป.อว.)  และเสนอหลักสูตรไปยังกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้พิจารณาให้กู้ยืมแก่นักศึกษาในปี
การศึกษา 2567  แล้ว จ านวน 8 หลักสูตร  ดังนี้   

1) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
2) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา  
3) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
4) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย 
5) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล (2 วิชาเอก) 
6) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาพลศึกษา  
7) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
8) หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา  

 ส าหรับหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ อีก 4 หลักสูตร และหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่ปรับปรุง      
คาดว่าจะผ่านการรับรองจาก สป.อว. ภายในเดือนมีนาคม – เมษายน 2567  
 

ที่ประชุม   รับทราบ  
    
         วาระท่ี 1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

                  1.2.1  การประชาสัมพันธ์เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
หลักสูตรระดับปริญญาทางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุ ปี พ.ศ. 2563 

                             ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2559  เพ่ือคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครูในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพและบรรจุ
แต่งตั้งให้รับราชการครูในภูมิล าเนาของตนเอง และภายหลังการบรรจแต่งตั้งเป็นระยะเวลา 3 ปี แล้ว โครงการ
จะจัดสรรทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท จ านวน รุ่นละ 100 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนการศึกษาต่อในประเทศ 
จ านวน 50 ทุน และทุนการศึกษาต่อต่งประเทศ จ านวน 50 ทุน นั้น 
                            ในการนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มี
ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาทางการสอนใน

ประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. 2563  แล้ว โดยมีเป้าหมายคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูในปี พ.ศ. 2563  จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยได้
ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การคัดเลือกสถาบันผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรระดับปริญญาโท
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ทางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ.2563  ถึงผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่
ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูในปี พ.ศ. 2563  ได้รับทราบต่อไป  
                          จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือทราบ  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
             (เอกสารแนบอ้างอิง  หนังสือด่วนที่สุด ที่ อว 0208.2/ว 867 ลงวันที่ 12 มกราคม 2567) 
 

ข้อคิดเห็น  คณะครุศาสตร์ยังไม่มีหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการสอนเฉพาะสาขาเข้าร่วมโครงการ  แต่จะมีการ 
               ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ศิษย์เก่าของคณะรับทราบเป็นข้อมูลไว้  ทั้งนี้นักศึกษาท่ีได้รับทุนโครงการ 
               ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุส่วนใหญ่จะได้รับทราบข้อมูลจาก สป.อว. โดยตรงด้วย   

ที่ประชุม   รับทราบ  
 
       1.2.2  การรายงานการรับรองหลักสูตร ปีการศึกษา 2566-2567 

                  ด้วยกองบริการการศึกษาได้ด าเนินการสรุปข้อมูลการรายงานการรับรองหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2536-2567  เพ่ือเป็นการก ากับติดตามหลักสูตรของ
คณะ วิทยาลัย  ซึ่งปกติหากเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่มีปัญหา หลังจากการ
ข้อมูลในระบบ CHECO แล้ว ภายใน 30 วัน สป.อว. จะแจ้งผลให้ทราบ  ซึ่งต่อไปกองบริการการศึกษาจะมี
การรายงานความก้าวหน้าการรับรองหลักสูตรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ เป็นวาระ
สืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป      

                  ส าหรับหลักสูตรที่มีการพัฒนาและปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพ่ือใช้
เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2567  ผลการติดตามการรับรองหลักสูตร เป็นดังนี้  
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                 ทั้งนี้ หลังจาก สป.อว. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์เรียบร้อยแล้ว จะส่งเรื่องให้กับ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA 
ต่อไป  แต่เนื่องจากกองบริการการศึกษาจะต้องด าเนินการจัดท าแผนการเรียนปีการศึกษา 2567 แล้ว หาก
เปิดภาคเรียนที่ 1/2567 และเริ่มจัดการเรียนตามแผนการเรียนที่จัดท าแล้วต่อมาคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
การจัดการเรียนการสอนของ สป.อว. แจ้งให้มีการปรับแก้ไขท่ีกระทบโครงสร้างรายวิชา อาจจ าเป็นต้องแก้ไข
ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการฯ ก าหนดเพ่ือเพ่ิมรายวิชา หรือปรับแผนการเรียน อาจจะท าให้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีการติดขัดระหว่างภาคเรียนบ้างบางส่วน   

                จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือทราบ  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

       (เอกสารแนบอ้างอิง  รายงานการรับรองหลักสูตร ปีการศึกษา 2566-2567 )  

ที่ประชุม   รับทราบ  

       1.2.3  การรายงานจ านวนนักศึกษาที่ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย 
 

                                ด้วยกองบริการการศึกษาได้ด าเนินการจัดท าสรุปข้อมูลนักศึกษาที่ขาดการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัย รวมจ านวน  181  คน  เพ่ือให้คณะ วิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบ ติดตามนักศึกษา โดยจะมีหนังสือส่งข้อมูลรายละเอียดไปยังคณะ หลักสูตรและอาจารย์
ที่ปรึษาไดช้่วยการพิจารณาหาแนวทางประสานให้นักศึกษาสามารถกลับเข้ามาศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยต่อไป       
                           ทั้งนี้ การรายงานจ านวนนักศึกษาที่ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย จะก าหนดให้ เป็น
วาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป เพ่ือสรุปผลต่อที่ประชุมได้รับทราบ   ส าหรับการด าเนินการเบื้องต้น
หากนักศึกษามีสถานะพ้นสภาพ กองบริการการศึกษาจะโอนนักศึกษาเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตไว้ก่อน   
                           จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

   (เอกสารแนบอ้างอิง  ข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่ขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย จ านวน 181 ราย )  

ที่ประชุม  รับทราบ            

 
        1.2.4  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เรื่อง  นโยบายการยกระดับ 

มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567 

                  ด้วยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ได้มอบหมายให้ 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการหรือโครงการ ในการสอนภาษาอังกฤษในทุกระดับการศึกษา 
เพ่ือแก้ไขปัญญาการเรียนรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทย  

                 ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จการ 
ศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามนโยบายการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ 



   ๕ 

 

ทางการใช้ภาษาอังกฤษของไทย  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจึงได้ออกประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567 
เ พ่ือให้สถาบัน อุดมศึกษาก าหนดนโยบายและเป้ าหมายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา และเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาให้
เป็นบัณฑิตท่ีมีคามพร้อมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้  และมี
แผนด าเนินการ โดยมีตัวชี้วัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน  
                            ในการนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป  มหาวิทยาลัยจ าเป็นจะต้องมีการปรับ
เกณฑ์เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับหลักสูตรทั่วไป 
เทียบเคียงผลกับ CEFR  จากเดิมระดับ B1 ให้เป็นตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป ส่วนหลักสูตรสาขาเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเดิมก าหนดไว้ที่ระดับ B2  จะขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัยว่าจะก าหนดเป็น
อย่างไรต่อไป  จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม  

          (เอกสารแนบอ้างอิง  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับ 
                                    มาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567) 

ที่ประชุม  1.  รับทราบ นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567 
             2.   มอบฝายเลขานุการท าหนังสือแจ้งผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไปเตรียมสรุปข้อมูลและ 
                   ผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษปีที่ผ่านมา และผลการสอบ 
                   ย้อนหลัง 3 ปี เป็นฐานข้อมูล  และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือเตรียมการ 
                   ตามประกาศ กมอ. ต่อไป  

วาระท่ี  1.3  เรื่องท่ีคณะกรรมการแจ้งเพื่อทราบ  

                    1.3.1  การจัดกิจกรรมจัดค่ายเพื่อคัดเลือกนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น  

                               อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์  จั่นจีน  คณบดีคณะครุศาสตร์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะมี
การจัดค่ายเพ่ือคัดเลือกนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  ในวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567  ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มาเข้าร่วมกิจกรรมการ
คัดเลือกครั้งนี้  รวมจ านวน 100 คน  ซึ่งในการนี้ จะมีหนังสือแจ้งเรียนเชิญอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมสังเกตการณ์การคัดเลือกร่วมกับทีมงานจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) และคณะกรรมการบริหารกองทุน (กศส.) ซึ่งจะลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมครั้งนี้
ต่อไป    

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 



   ๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2   การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งท่ี 1/2567  

                         ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567  จ านวน 20 หน้า เรียบร้อยแล้ว  
และได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  สรุปผลดังนี้  
                        -  รับรองรายงานการประชุม โดยไม่ได้ส่งแบบตอบรับ จ านวน 6 ราย           
                        -  ส่งแบบตอบรับและรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข จ านวน 7 ราย   

        จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณาให้การรับรองรายงานการ 
ประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่  1/2567  เมื่อวันที่  16 
                   มกราคม 2567  โดยไม่มีการแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่ 13/2566  

         วาระท่ี 3.1  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  

                          จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 13/2566  เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม   2566  และการประชุมครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567  ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ได้ด าเนินการติดตามและได้สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    

                          จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  ดังนี้  
 

วาระ
ที่ 

เรื่อง มติที่ประชุม ผลการด าเนินการ 

การประชุม กบ.วช. คร้ังที่  13/2566  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566  
4.3  การพิจารณาปรับลดจ านวน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

    1. มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีติดต่อพูดคุยกับนักศึกษาทั้ง 2 คน 
เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางการเปลี่ยน
สาขาวิชา  การเทียบโอนรายวิชา และการ
เยียวยาสนับสนุนการเปลี่ยนสาขาวิชา  
   2. ให้หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการ
ข้ อมู ล  ท า เ รื่ อ งของดรับนั กศึ กษา ในปี
การศึกษา 2567  เพื่อน าเสนอเข้าที่ประชุม
เ ป็ น อี ก ว า ร ะ หนึ่ ง พ ร้ อ ม จั ด ท า ข้ อ มู ล
รายละเอียดแนวทางการด าเนินการเพิ่มเติม
เพื่ อ เป็นข้อมูลประกอบการ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป   
 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยที าเร่ืองของด
รับนักศึกษาปีการศึกษา 
2567 และบรรจุใน
วาระการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารงาน
วิชาการ คร้ังที่ 
2/2567 วาระที่ 4.2 

 



   ๗ 

 

วาระ
ที่ 

เรื่อง มติที่ประชุม ผลการด าเนินการ 

  3. มอบกองบริการการศึกษาพิจารณา
ตรวจสอบ ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตร และ
จัดท าแนวทางการด าเนนิการเก่ียวกับการลด
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตร เพื่อ
น าเสนอทีป่ระชุมคร้ังต่อไป 

 

การประชุม กบ.วช. ครั้งที่ 1/2567  เม่ือวันที่  16  มกราคม  2567  
4.4 การพิจารณาแผนการ

พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อของบประมาณประจ าปี 
2567 (เพิ่มเติม) 

 

   เห็นชอบ ให้คณะ วิทยาลัยที่ประสงค์จะ
เสนอแผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใน
ปีงบประมาณ 2567  เพื่อใช้ในปีการศึกษา 
2568 สามารถน า เสนอแผนพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติมได้ โดยให้จัดส่ง
มายังกองบริการการศึกษาภายในวันที่ 15 
กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 7   ต า ม แ บ บ เ ส น อ
แผนพัฒนาหลักสูตร เพื่อน ามาสรุปและบรรจุ
ในแผนงบประมาณประจ าปีต่อไป  

 มีคณะที่เสนอแผนการ
พัฒนาหลักสูตรในปี 
งบประมาณ 2567 
เพิ่มเติม 1 หลักสูตร 
และไดบ้รรจุเป็นวาระ
การประชุมคณะ 
กรรมการบริหารงาน
วิชาการ คร้ังที่ 
2/2567 วาระที่ 3.4 

4.6 การพิจารณา (ร่าง) ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รายชื่ออาจารย์ผู้รับ 
ผิดชอบหลักสตูร พ.ศ. 
2567 
 

    มอบกองบริการการศึกษาตรวจทวนความ
ถูกต้องของชื่อ-สกุล  ต าแหน่งทางวิชาการ 
และระดับคุณวุฒิการศึกษา กับฐานข้อมูล
ของกองบริหารงานบุคคลให้เรียบร้อย แล้ว
จึงจัดส่งให้คณะ วิทยาลัยช่วยตรวจสอบ
ยื นยั นความถู กต้ อ ง อีกครั้ ง ก่ อน เสนอ
อธิการบดีลงนาม  

กองบริการการศึกษา
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอ 
แนะของคณะกรรมการ
บริหารงานวชิาการ
เรียบร้อยแล้ว และบรรจุ
เป็นวาระการประชุม 
คร้ังที่ 2/2567  
วาระที่ 3.5 

4.7 การพิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง แนวปฏิบัติการท าข้อ 

ตกลงร่วมมือในการพัฒนา
และบริหารหลักสตูรกับ
องค์กรภายนอก พ.ศ. 2567 
 

  มอบกองบริการการศึกษาพิจารณาปรับแก้
ไข (ร่าง) ประกาศตามข้อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการบริหารงานวิชาการ จากนั้นส่งให้  
นิติกรมหาวิทยาลัยช่วยตรวจสอบความ
ถูกต้อง เหมาะสมของ (ร่าง) ประกาศอีกคร้ัง
ก่อนเสนอลงนาม  

 

กองบริการการศึกษา
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอ 
แนะของคณะกรรมการ
บริหารงานวชิาการ
เรียบร้อยแล้ว และบรรจุ
เป็นวาระการประชุม 
คร้ังที่ 2/2567  
วาระที่ 3.2 

 



   ๘ 

 

วาระ
ที่ 

เรื่อง มติที่ประชุม ผลการด าเนินการ 

4.8 การพิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง แนวปฏิบัติและการ
ก ากับติดตาม การ
ประเมินผลและส่งผลการ
เรียนระดับอนุปริญญา และ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2567 

  มอบกองบริการการศึกษาพิจารณาปรับแก้
ไขเพิ่มเติมข้อความตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารงานวชิาการ  
 

กองบริการการศึกษา
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอ 
แนะของคณะกรรมการ
บริหารงานวชิาการแล้ว 
และบรรจุเป็นวาระการ
ประชุม คร้ังที่ 2/2567 
วาระที่ 3.3 

ที่ประชุม  รับทราบ    
 

             วาระท่ี  3.2   การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการ
ท าข้อตกลงร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับองค์กรภายนอก พ.ศ. 2567 

                               จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 16 
มกราคม 2567  วาระที่ 4.7  ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนว
ปฏิบัติการท าข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับองค์กรภายนอก พ.ศ. 2567  และมี
มติมอบหมายให้กองบริการการศึกษาพิจารณาปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ จากนั้นส่งให้นิติกรมหาวิทยาลัยช่วยตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ก่อนเสนออธิการบดี
ลงนามนั้น 
                               ในการนี้  กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเรียบร้อยแล้ว   จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
                               ทั้งนี้หากได้รับความเห็นชอบแล้ว กองบริการการศึกษาจะจัดท าแบบฟอร์มเสนอขอ
พัฒนาและบริหารหลักสูตรร่วมกับองค์กรภายนอกเพ่ือน าเสนอพร้อมกับการน าเสนอกรอบแนวคิดหลักสูตร
ต่อไป ส่วนรูปแบบของการท า MOA  นั้น งานนิติกรจะพิจารณาก าหนดรูปแบบให้ต่อไป  

     (เอกสารแนบอ้างอิง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการท าข้อตกลงความ 
                               ร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับองค์กรภายนอก พ.ศ. 2567) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการท าข้อตกลงความ 
                  ร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับองค์กรภายนอก พ.ศ. 2567   
 
         วาระท่ี  3.3  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติและการ
ก ากับติดตามการส่งผลการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา พ.ศ. 2567 

                           จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 
มกราคม 2567  ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติและการ
ก ากับติดตามการประเมินผลและส่งผลการเรียนระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2567  และมีมติมอบ
ให้กองบริการการศึกษาพิจารณาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการนั้น   



   ๙ 

 

                           ในการนี้   กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการเรียบร้อยแล้ว  โดยจะมีการปรับขยายเวลาในการตรวจสอบ กลั่นกรองผล
การเรียนในระดับคณะ ก่อนส่งยืนยันผลกับกองบริการการศึกษา นอกนั้นคงเดิม   รายละเอียดตามระบุใน 
(ร่าง) ประกาศ ข้อ 2  
                           จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 
          (เอกสารแนบอ้างอิง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติและการก ากับ 
                                    ติดตามการส่งผลการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา พ.ศ. 2567)  

ข้อสังเกต   ในการพิจารณาวิธีการหรือแนวทางแจ้งเผยแพร่ผลการเรียนแก่นักศึกษาเพื่อตรวจสอบและทวนผล 
              การเรียนในระดับคณะ ให้อยู่ในดุลยพิจารณาของอาจารย์ผู้สอนพิจารณาความเหมาะสม แต่ต้อง 
              ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามกฎหมาย PDPA ด้วย  

มติที่ประชุม    เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติและการก ากับ 
                   ติดตามการส่งผลการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา พ.ศ. 2567)  
 
          วาระที่  3.4  การพิจารณาบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ประจ าปี
งบประมาณ 2567 

                              จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 
มกราคม 2567  ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือของบประมาณประจ าปี 2567 
(เพ่ิมเติม) และมีมติเห็นชอบให้คณะ วิทยาลัยที่ประสงค์เสนอแผนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใน
ปีงบประมาณ 2567  เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2568 สามารถน าเสนอแผนพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ิมเติมได้ 
โดยให้จัดส่งมายังกองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ตามแบบเสนอแผนพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือน าไปบรรจุในแผนงบประมาณประจ าปีต่อไปนั้น  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เสนอแผนการพัฒนา
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า มายังกองบริการการศึกษาเพ่ือบรรจุในแผน
งบประมาณประจ าปี 2567  (เพ่ิมเติม)  อีก 1 หลักสูตร     

                             ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2567  จึงมีหลักสูตรที่มีแผนพัฒนา/ปรับปรุงในปีงบประมาณ 
2567  เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2568  ทั้งสิ้น 14 หลักสูตร ดังนี้  
 

ที ่ คณะ/หลักสูตร แผนการปรับปรุง หมายเหตุ 

คณะครุศาสตร์  
1 หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา  ม.ค. 66 – พ.ค.67 ครบรอบปรับปรุง 
2 หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต.ค.66 – มี.ค. 67 หลักสูตรปรับปรุง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3 หลักสูตร วท.ม. สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ส.ค.66 – มี.ค.67 หลักสูตรใหม่ ปริญญาโท 
4 หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ต.ค.66 – เม.ย.67 หลักสูตรใหม่ ปริญญาโท 

 



   ๑๐ 

 

ที ่ คณะ/หลักสูตร แผนการปรับปรุง หมายเหตุ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
5 หลักสูตร ศล.บ. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  ส.ค.66 – มิ.ย.67 ครบรอบปรับปรุง 
6 หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาสงัคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  ส.ค.66 – มิ.ย.67 
7 หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ส.ค.66 – มิ.ย.67 
8 หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาดนตรี  ส.ค.66 – มิ.ย.67 
9 หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการบริหาร

และการพัฒนาภูมิภาค  
ส.ค.66 – มิ.ย.67 หลักสูตรใหม่ 

 
คณะวิทยาการจัดการ  

10 หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  ส.ค.66 – มี.ค.67 ครบรอบปรับปรุง 
11 หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล  ส.ค.66 – มี.ค..67 
12 หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่   ส.ค.66 – มี.ค.67 

วิทยาลัยน่าน  
13 หลักสูตร รป.บ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ส.ค.66 – มิ.ย.67 ครบรอบปรับปรุง 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เสนอเพ่ิมเติม)  
14 หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ส.ค.66 - มิ.ย.67 หลักสูตรใหม่  

                              จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

             (เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความที่ ทอ. 0169/2567 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567)  
 

มติที่ประชุม  1.  เห็นชอบ การเพ่ิมแผนการพัฒนาหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ  
                      พ.ศ. 2567 อีก 1 หลักสูตร รวมเป็น  14 หลักสูตร   
                 2.  มอบกองบริการการศึกษาท าบันทึกแจ้งสรุปแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรประจ าปี 
                      งบประมาณ พ.ศ.2567  เพื่อให้คณบดีประสานแจ้งหลักสูตรที่เก่ียวข้องด าเนินการพัฒนา 
                      ปรับปรุงหลักสูตร และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

         วาระที่ 3.5  การพิจารณา (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้บริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 

                          จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 
มกราคม 2567 ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พ.ศ. 2567  และได้มีมติมอบหมายให้กองบริการการศึกษาตรวจทานความถูกต้องของ
ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการและระดับคุณวุฒิการศึกษา กับฐานข้อมูลของกองบริการงานบุคคลให้เรียบร้อย 
แล้วจึงจัดส่งให้คณะ วิทยาลัยตรวจสอบยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนน าเสนออธิการบดีลงนามนั้น  
                          ในการนี้ กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการตรวจทานความถูกต้องของชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
ทางวิชาการ และระดับคุณวุฒิการศึกษากับฐานข้อมูลของกองบริหารงานบุคคลเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  



   ๑๑ 

 

     (เอกสารแนบอ้างอิง  1. (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหาร 
                                   หลักสูตร ปีการศึกษา 2567  
                               2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการได้มาซึ่งประธาน 
                                   หลักสูตรและการเสนอแต่งตั้ง)  

ข้อสังเกต     กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือมีการน าศักยภาพไปใช้กับ 
                หลักสูตรอื่นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระบบ CHECO   
 

มติทีป่ระชุม   มอบคณบดีทุกคณะพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ 
                  อยู่ในสังกัด ตาม (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
                  ผู้บริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2567  เพ่ือจะน าเสนออธิการบดีลงนามต่อไป 

             วาระท่ี 3.6  การพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการรับรองสมรรถนะของศูนย์วิทยบริการ 
จังหวัดแพร่ 
                              จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 16 
มกราคม 2567  ได้มีการพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือการรับรองสมรรถนะ ซ่ึงมีการเสนอหลักสูตรฝึกอบรม
เป็นแบบเก็บสะสมคลังหน่วยกิต ของศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ จ านวน 7 หลักสูตร  แตเ่นื่องจากที่ประชุมได้ 
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อมูลในการด าเนินการ  จึงมีมติให้ ถอนหลักสูตรฝึกอบรมของศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่
ออกจากวาระการพิจารณาไปก่อน  เพ่ือส่งให้ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประสาน ตรวจทบทวน ข้อมูลรายละเอียดในการจัดท าหลักสูตรตามข้อสังเกตของที่ประชุมให้ชัดเจน ถูกต้อง 
เรียบร้อย เหมาะสมก่อน  ซึ่งกองบริการการศึกษาได้มีหนังสือแจ้งไปยังศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตรับทราบแล้วนั้น  
                             ในการนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี  แสงอุทัย  ได้สอบถาม ติดตามความคืบหน้าใน
การด าเนินการตามมติที่ประชุม  เนื่องจากได้ทราบว่าศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ได้มีการจัดอบรมระยะสั้น    
แตไ่ม่แน่ใจเป็นหลักสูตรเดียวกันกับที่เสนอที่ประชุมและให้น ากลับไปทบทวน ตรวจสอบก่อนหรื่อไม่  หากยังไม่
มีมติอนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจะสามารถน าไปจัดอบรมได้หรือไม่   

ข้อคิดเห็น   
          1) เบื้องต้นไดแ้จ้งผู้เสนอหลักสูตร และทวนให้ทราบแล้วว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
ยังไม่เห็นชอบหลักสูตรที่เสนอ เนื่องจากไม่แน่ใจว่าจะจัดหลักสูตรฝึกอบรมเป็นแบบสะสมหน่วยกิต หรือไม่
สะสมหน่วยกิต  หากเป็นการจัดอบรมโดยไม่เก็บสะสมหน่วยกิต ก็สามารถด าเนินการได้โดยเสนอใหม่ตาม
แบบฟอร์มให้ถูกต้อง แต่หากเป็นหลักสูตรแบบสะสมคลังหน่วยกิตจะต้องมีหน่วยงานสังกัดเพ่ือให้มีการเสนอ
ผ่านคณะให้ความเห็นชอบด้วย    
                ในกรณีที่ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ได้จัดฝึกอบรมไปแล้ว หากไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียนก็
ด าเนินการได้ โดยให้ถือเป็นงานบริการวิชาการของศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่   แต่หากมีการเก็บ
ค่าลงทะเบียน หรือมีการออกใบประกาศ หรือหนังสือรับรองต่าง ๆ  ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ก็ต้อง
รับผิดชอบ เนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  



   ๑๒ 

 

          2) ควรมีการด าเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการน าเสนอหลักสูตรฝึกอบรมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดให้ถูกต้อง เพ่ือจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องส าหรับการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นของคณะต่าง ๆ ให้ 
ชัดเจน เป็นแนวทางเดียวกันต่อไป 

มติที่ประชุม   มอบกองบริการการศึกษาท าหนังสือแจ้งสอบถามไปยังศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ 
                  ตลอดชีวิต เพื่อประสานติดตาม และรายงานผลการด าเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  
                  บริหารงานวิชาการได้ทราบต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อพิจารณา   

         วาระที่ 4.1  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2567 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2567 

                           ดว้ยกองบริการการศึกษาได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ  ประจ าปีการศึกษา  2567   และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  ประจ าปีการศึกษา 2567 เรียบร้อยแล้ว   
จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

  (เอกสารแนบอ้างอิง  1.  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปฏิบัติการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
                                ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2567 
                            2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
                                ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2567 )  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ   

วันที่ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  ระบุเป็นวันที่ 18 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2567  
ซ้อนกันวันที่วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567  ซึ่งก าหนดเป็น วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567  ควร
แก้ไขวันที่ให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
                  ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2567 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  
                  ปฏิทินการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2567 โดยให้มีการตรวจสอบ 
                  ปรับแก้ไขช่วงเวลาให้ถูกต้อง ก่อนเสนออธิการบดีลงนาม 
 

          วาระท่ี 4.2  การพิจารณาการของดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ข้อมูล                               
                            ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้
ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  เมื่อวันที่  
11 พฤศจิกายน 2564 และเริ่มเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นมา แต่เนื่องจาก 



   ๑๓ 

 

ปัจจุบันอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ท่าน คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์  นาคใจ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  มณีรัตน์ มีความจ าเป็นต้องไปเป็นศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ จึงท าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คงเหลือเพียง 1  ท่าน  ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566  และที่ประชุมคณะกรรมการระดับคณะ ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 มีมติให้งดรับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2567 

                            ในการนี้  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล  จึงของดรับนักศึกษา 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  และจะท าการเปิดรับนักศึกษาในปีถัดไป   จึงน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

            (เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความที่ วท 0238/2567  ลงวันที่ 30 มกราคม 2567) 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

1) หลักสูตรควรปรับแก้ไขเหตุผลในการของดรับนักศึกษาที่ระบุว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มี 
ความจ าเป็นต้องไปพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท เนื่องจากปกติควรจะระบุเหตุผลจ านวนนักศึกษาน้อยหรือ
มีผู้สมัครน้อย เป็นเหตุผลหลัก โดยปรับแบบฟอร์มให้มีการระบุจ านวนนักศึกษาคงอยู่ จึงจ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงหลักสูตร จ านวนอาจารย์ที่เหลืออยู่ดูแลนักศึกษากี่คน และแผนในการพัฒนาอาจารย์จะด าเนินการ
อย่างไรต่อไป ส่วนกรณีระบุเหตุผลความจ าเป็นในการไปพัฒนาหลักสูตรอ่ืน จะเป็นเหตุผลของการขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งต้องมีการเสนอเรื่องไปยัง สป.อว. ด้วย  

2) คณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการระบุข้อมูลรายละเอียดใน 
การน าเสนอของดรับนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ในการประชุมที่ผ่านมา กองบริการการศึกษาควรมีการปรับ
แบบฟอร์มให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะและก าหนดใช้ให้เหมือนกันทุกหลักสูตร เนื่องจากจะต้องเสนอเรื่องผ่าน
สภาวิชาการ 

3) ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของอาจารย์อีก 2 ท่าน ที่จะออกไปร่วมพัฒนากับหลักสูตรอื่น 
ว่าจะท าอะไร พัฒนาหลักสูตรใด และหลักสูตรจะเปิดเมื่อใด  แนบประกอบการเสนอของดรับนักศึกษา โดย
อาจระบุเพ่ิมไว้ในแบบฟอร์มเพ่ือให้คณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน และ
ทราบแนวทางการด าเนินการต่อไปของหลักสูตร 

4) กองบริการการศึกษาได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการแล้ว แต่ 
เนื่องจากหลักสูตรได้น าเสนอเรื่องของดรับมาก่อนที่สภาวิชาการจะเสนอแนะให้ปรับแบบฟอร์ม จึงน าเสนอ
ตามแบบฟอร์มเดิม แต่เห็นด้วยที่จะให้หลักสูตรกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใหม่ก่อนเสนอสภาวิชาการ  

5) กองบริการการศึกษาควรจัดส่งแบบฟอร์มใหม่ท่ีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการให้คณะ 
เพ่ือจะได้จัดท าข้อมูลเสนอตามแบบฟอร์มที่ปรับปรุงใหม่ก่อนเสนอสภาวิชาการต่อไป   

6) หลักสูตรอาจมีการแนบแผนการพัฒนาบุคลากรจะไปร่วมพัฒนากับหลักสูตรอ่ืนให้ชัดเจน และ 
แนบแผนพัฒนาอาจารย์เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการาบเหตุผลความจ าเป็นของหลักสูตร
มากขึ้น 
 
 
 



   ๑๔ 

 

มติที่ประชุม  1.  เห็นชอบการของดรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ตั้งแต ่
                      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  ตามเสนอ 

    2.  มอบกองบริการการศึกษาพิจารณาปรับปรุงแบบฟอร์มตามข้อเสนอแนะให้เหมาะสม ชัดเจน 
         และส่งให้หลักสูตรกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ปรับปรุงใหม่เพ่ือน าเสนอสภาวิชาการ 
         ตามล าดับต่อไป    

         วาระที่ 4.3  การพิจารณาการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ  ตามความร่วมมือสนับสนุนการศึกษากับ บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) 

                            ตามที่วิทยาลัยน่านได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจดัการ ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษากับบริษัทซีพี  
ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นมานั้น  เนื่องด้วยปัจจุบันการด าเนินการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายสนับสนุนในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากเดิม  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการ
บริการที่พักส าหรับนักศึกษา ค่าเดินทางรับ-ส่ง นักศึกษาในการเรียนภาคปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ เป็นต้น  

                            ในการนี้ วิทยาลัยน่านจึงเสนอขอปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษากับบริษัท ซีพี 
ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

                             เดิม           ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียน  จ านวน 20,000  บาท  

                             แก้ไขเป็น    ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียน  จ านวน 30,000  บาท  

                             จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

               (เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความที่ วน. 077/2567  ลงวันที่ 22 มกราคม 2567)  

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
                 สาขาวิชาการจัดการ  ตามความร่วมมือสนับสนุนการศึกษากับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
                 จากเดิม ภาคเรียนละ  20,000  บาท   ปรับเพิ่มเป็น ภาคเรียนละ 30,000 บาท  จากนั้น 
                 น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับต่อไป 

          วาระที่ 4.4  การพิจารณาการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ตามความร่วมมือสนับสนุนการศึกษากับ บริษัท ซีพี ออลล์ 
จ ากัด (มหาชน) ส าหรับนักศึกษาทีเ่ข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป 

                           อ้างตามบันทึกข้อความของวิทยาลัยน่าน ที่ วน. 0077/2566 ลงวันที่ 22 มกราคม 
2567  เรื่อง  เสนอพิจารณาปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ  ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษากับบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  ส าหรับ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป   ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวของวิทยาลัยน่านส่วนใหญ่



   ๑๕ 

 

มากกว่าร้อยละ 80 เป็นนักศึกษาที่มาจากพ้ืนที่ราบสูง เป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์และมีฐานะครอบครัวค่อนข้าง
ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้วยนั้น  

                            ในการนี้ วิทยาลัยน่านจึงขอความอนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการ
ผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ตามความร่วมมือสนับสนุนนทุนการศึกษากับ
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ส าหรับนักศึกษารุ่นเข้าปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป  ในส่วนค่าธรรมเนียม 

การศึกษาที่นักศึกษาต้องช าระเอง (10%) เป็นเงิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ตลอดหลักสูตร เพ่ือเป็น
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรให้มี
จ านวนเพิ่มขึ้น   
                            จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  

(เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความ ที่ วน.078/2567  ลงวันที่ 22 มกราคม 2567) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
                  สาขาวิชาการจัดการ ตามความร่วมมือสนับสนุนการศึกษากับ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
                  ส าหรับนักศึกษาทีเ่ข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป  

           วาระท่ี 4.5  การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชาวรรณกรรมเอเชีย ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุวรรณกาศ 

                            ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  สุวรรณกาศ  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 1443410 
วรรณกรรมเอเชีย Section 01  ได้ด าเนินการส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567  มายังกองบริการ
การศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ซึ่งได้ด าเนินการแก้ไขผลการเรียนของนักศึกษากลุ่มนี้ไปแล้ว แต่
ปรากฏว่า ยังไม่เปลี่ยนแปลงผลการเรียน I ของนักศึกษาตามก าหนดท าให้ผลการเรียนเป็น F  จ านวน 1 ราย   

                            ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  สุวรรณกาศ  จึงขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน 
จ านวน 1 ราย ดังนี้  

ผลการเรียนเดิม 
ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ

ระหว่างภาค 
คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 63044020104 น.ส.รัฐติญา  นาคประเสริฐ 16.5 8.0 24.5 I 

ผลการเรียนที่แก้ไข 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล คะแนนสอบ
ระหว่างภาค 

คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนน
รวม 

ผลการ
เรียน 

1 63044020104 น.ส.รัฐติญา  นาคประเสริฐ 47.5 8.0 55.5 C 
 

                        จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
           (เอกสารประกอบอ้างอิง  บันทึกข้อความที่ ภอ.0134/2567   ลงวันที่  5 กุมภาพันธ์  2567) 



   ๑๖ 

 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนนักศึกษาที่เรียนรายวิชา 1443410 วรรณกรรมเอเชีย  
                  Section 01  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุวรรณกาศ  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  
                  2567  จ านวน 1 ราย ตามเสนอ 
 

           วาระที่ 4.6  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

                    4.6.1  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2565 

                             ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ .ศ. 265  จ านวน 1 ราย 
เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
                             ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ฉบับปี พ.ศ. 2565  จ านวน 1  ราย 
ดังนี้  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
สาเหตุที่เปลี่ยน 

1 อาจารย ์ น.ส.จันทิมา 
       ปกครอง  
 

ปร.ด. ศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
การออกแบบ  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2562 ลาออก 

  ค.ม. ศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 

  ศ.บ. ออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

มหาวิทยาลยัศิลปากร 2542 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
คุณสมบตั ิ

1 อาจารย ์ นายพลาดล 
       มีแสง  

ศ.ม. ทัศนศิลป ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 2558 เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสตูรระดับ

ปริญญาตรีที่ก าหนด 
 

  
ศป.บ. ประตมิากรรม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2548 

 

             (เอกสารแนบอ้างอิง  แบบเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  
                  ฉบับปี พ.ศ. 2565  จ านวน 1 ราย จากนั้นน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณา  



   ๑๗ 

 

               วาระที่ 4.6.2  การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2565 

                         ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2565  เนื่องจากมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก จ านวน 1 ราย โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 กุมภพันธ์ 2567    เรียบร้อยแล้ว  
                         ในการนี้  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 1 ราย  
ดังนี้  
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
สาเหตุที่เปลี่ยน 

1 อาจารย ์ น.ส.อลิศรา 
  แก้วชะเนตร 

ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลยันเรศวร 2554 ลาออก 

  ศศ.บ. ภาษาไทย  มหาวิทยาลยันเรศวร 2550 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
คุณสมบตั ิ

1 อาจารย์  น.ส.จิราภรณ ์
          ภู่เทศ 

ศศ.ม. คติชนวิทยา มหาวิทยาลยันเรศวร 2555 เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสตูรระดับ

ปริญญาตรีที่ก าหนด 
 

  ศศ.บ. ภาษาไทย  มหาวิทยาลยันเรศวร 2550 

 

                        จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
             (เอกสารแนบอ้างอิง  แบบเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
                  ภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2565 จ านวน 1 ราย ตามเสนอ  จากนั้นน าเสนอคณะกรรมการ 
                  สภาวิชาการพิจารณาตามล าดับ  
 
         วาระที่ 4.7  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายการพัฒนา
หลักสูตรและบริหารหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๗ 

                           จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2566  ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายการพัฒนา
หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567  โดยที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้กองบริการการศึกษา
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ นั้น  



   ๑๘ 

 

                           ในการนี้  กองบริการการศึกษาได้ด าเนินการปรับแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

            (เอกสารแนบอ้างอิง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายการพัฒนาหลักสูตร 
                                      และบริหารหลักสูตร พ.ศ.2567) 
ข้อสังเกต   

1) “ข้อ 3.3  ให้มีการวางแผนด้านอัตราก าลัง และแผนการพัฒนาสมรรถนะและผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร แสดงให้เห็นถึงปริมาณอัตราก าลังและคุณภาพทางด้านวิชาการตลอดระยะเวลาที่
มีการจัดการเรียนการสอน”  จะไม่ได้ลงรายละเอียดถึงกระบวนการขั้นตอนที่จะจัดท าแผนอัตราก ากลัง หรือ
แผนพัฒนาสมรรถนะและผลงานวิชาการ  จะต้องการผลเท่านั้น   

2) ข้อ 3.4  ควรแก้ไขข้อความ “..ข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.3..”  ให้เป็น “...ข้อ 3.1 ถึงข้อ 3.3...” 
3) ข้อ 2.1 ระบุว่า “ให้หลักสูตรสังกัดคณะ ในกรณีหลักสูตรมีการบูรณาการข้ามคณะ ให้สังกัด 

คณะทั้งสองคณะ และให้มีการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกันทั้งสองคณะ”  หากมีการบูรณาการและพัฒนา
หลักสูตรร่วมกัน 2 คณะ  เมื่อเปิดรับนักศึกษาจะมีแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างไร แบ่งกันอย่างไร 
เนื่องจากจะต้องมีเรื่องการประกันคุณภาพตามมาด้วย  

4) ตามข้อ 2.1 จะยึดตามชื่อหลักสูตร หรือศาสตร์ปริญญาที่ผลิตได้หรือไม่  เนื่องจากจะต้องมี 
หลักสูตรเจ้าภาพ และมีอาจารย์ร่วมในหลักสูตรมากกว่า 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
5) กรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่าน ที่ใหอ้าจารย์ 2 ท่านสามารถไปร่วมผลิตหลักสูตรอื่น 

ที่เป็นสหวิทยาการ หรือพหุวิทยาการได้  กรณีที่มีการของอาจารย์ไปช่วย แต่ยังติดสังกัดเดิมอยู่  อาจจะจัดท า
เป็นช่องให้เลือกระบุสถานะส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือระบุให้ทราบด้วยได้หรือไม่ว่าอยู่ใน
หลักสูตรสหวิทยาลการ หรือพหุวิทยาการ  

6) จากกรณีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รป.บ. ของวิทยาลัยน่านที่เป็นอาจารย์ผู้เกษียณหมด 
สัญญาจ้าง  หรือกรณีหลักสูตร รป.บ. ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องการจะพัฒนาหลักสูตร
ระดับปริญญาโท   หากดึงอาจารย์หลักสูตร รป.บ. (ระดับปริญญาตรี) มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาโท ก็จะท าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีขาดไป จะเป็นไปได้หรือไม่หลักสูตร
จะมีการใช้ศกัยภาพร่วม โดยเปิดโอกาสผลิตร่วมกับสถานประกอบการ  หรือผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงาน
ระดับท้องถิ่น พ้ืนที่ หรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีวุฒิการศึกษาท่ีตรงกับหลักสูตร จะสามารถเป็นศักยภาพของหลักสูตรได้หรือไม่  

7) ในการเสนอหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการหรือพหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยควรมีการระบุหัวข้อให้ 
เลือกด้วยว่า เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ หรือหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ  และมหาวิทยาลัยควรมีการออก
ประกาศ ว่ามหีลักสูตรใดที่เป็นหลักสุตรสหวิทยาการหรือหลักสูตรแบบพหุวิทยาการบ้าง เพ่ือจะได้ง่ายต่อคณะ
ในการน าอาจารย์ไปใช้ 

8) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 ระบุคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสุตรไว้ว่า ต้องจบระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาเอก ในสาขาที่ตรงกับหลักสูตร และต้องมีผลงาน
วิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  ยกเว้นการท า MOU กับองค์กรมหาชน หรือกรณีเป็นบริษัท  หรือ
หน่วยงานภาครัฐ จะต้องท า MOU โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  



   ๑๙ 

 

9) ตามข้อ 3.2 และ 3.3 จะมีอาจารย์ของวิทยาลัยน่าน 5-6 ท่านได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่ได้ 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร แต่เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หรือสอนรายวิชาสหกิจศึกษา 
จะสามารถเพ่ิมข้อความในข้อ 3.2  ให้เป็น “ให้แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
..”ได้หรือไม่  

10) อาจมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรของน่าน เป็นคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตร  ซึ่งจะเสนออธิการบดีลงนาม  และจะมีการปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรต่อไป  

11) กรณีท่ีมีหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างสองคณะ อาจมีการน าหลักสูตรมาสังกัดส่วนกลาง 
ของมหาวิทยาลัย  

12) การท าหลักสูตรที่บูรณาการร่วมกันข้ามคณะสามารถท าได้  หากคณบดีทั้งสองคณะมีการพูดคุย 
ที่ชัดเจน  เช่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ก็มีหลักสูตรที่บูรณาการร่วมกันกับคณะอ่ืน ๆ  แตห่ากเป็นหลักสูตร 
พหุวิทยาการหรือหลักสูตรสหวิทยาการ ทีอ่าจารย์อาจมีการรวมกลุ่มกันเอง โดยไม่ได้ผ่านคณบดี  อาจจะต้องมี
การเตรียมการก าหนดแนวทางปฏิบัติรองรับไว้ด้วย เพราะอาจจะไม่ได้สังกัดคณะ  หรือหากเป็นอาจารย์ที่ไม่ได้
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจจะต้องจัดมาสังกัดส่วนกลาง  
 

มติที่ประชุม   ให้น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายการพัฒนาหลักสูตรและ 
                  บริหารหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๗  น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา และน าผล 
                  การพิจารณามาเสนอเป็นวาระเรื่องสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป  

          วาระที่ 4.8  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายและแนว
ทางการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร พ.ศ. 2567 
 

                           เพ่ือให้การปรัปบุรงระบบและกลไกในการรับสมัครนักศึกษา มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พงศ. 2566  และ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
                           ในการนี้  กองบริการการศึกษาจึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง นโยบายและแนวทางการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร พ.ศ. 2567  เพ่ือให้คณะ วิทยาลัยใช้เป็น
แนวปฏิบัติต่อไป  จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
        (เอกสารแนบอ้างอิง  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง นโยบายและแนวทางการ 
                                  รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร พ.ศ. 2567)  
ข้อสังเกต  

1) ตามข้อ 5  กรณีหลักสูตรสาขาวิชาที่มีผู้สมัครเรียน ตั้งแต่ 5 – 11 คน ไม่ถึง 12 คน  จะต้องท า 
แผนวิจัยและแผนบริการวิชาการอ่ืนเพื่อทดแทนส่วนต่างของผู้เรียนที่ขาดหายไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด เพ่ือสร้างรายได้ให้ถึง 400,000 บาท ต่อปีด้วย  เท่ากันทุกจ านวนนักศึกษาใช่หรือไม่  และต้องหัก 
รายได้ 20% ส่งมหาวิทยาลัยด้วยหรือไม่ หรือส่งเป็นยอดเต็ม   เนื่องจากการท าวิจัยจะหักให้มหาวิทยาลัย 
10%  แต่หากบริการวิชาการ จะถูกหัก 20%  จะไม่เท่ากัน  
 



   ๒๐ 

 

2) ควรมีการเพ่ิมข้อความระบุรายละเอียดในข้อ 5  เกี่ยวกับท่ีมาของการเงิน 4 แสนบาทต่อปีให้ 
ชัดเจน ว่าจะมาจากส่วนใดได้บ้าง  เนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับโครงการของหลายหน่วยงาน   โดยอาจน าเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ือทราบความเห็นก่อน 
 

มติที่ประชุม   ให้น า (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง นโยบายและแนวทางการรับนักศึกษา 
                  เข้าศึกษาในหลักสูตร พ.ศ. 2567  น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และน าผลมา 
                  เสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป  

          วาระท่ี 4.9  การพิจารณาระบบและกลไกการอุทธรณ์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา 

                            ด้วยกองบริการการศึกษาได้ด าเนินการจัดท าระบบและกลไกการอุทธรณ์ผลการ
ประเมินรายวิชาของนักศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับคณะ วิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

                           ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องมีการวางระบบและกลไกเกี่ยวกับการรับค าร้องเกี่ยวกับผลการ
เรียนของนักศึกษาไว้เป็น  เพื่อให้ไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  AUN QA  ก าหนดไว้ 
 

              (เอกสารแนบอ้างอิง  ผังภาพระบบและกลไกการอุทธรณ์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา) 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1) ควรมีการพิจารณาเรื่องระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการแต่ละขั้นตอน ให้เหมาะสม สอดคล้องกับที่ 
ระยะเวลาก าหนดในประกาศ  

1) ผังขั้นตอนแถวที่ 1  ควรแสดงลูกศรเส้นประ จากกรอบข้อความ “ไม่พบความบกพร่อง/ยืนยันผล 
เดิม” ใช้เชื่อมต่อกับกรอบข้อความ “ตรวจสอบ”      

2) ผังขั้นตอนแถวที่ 3 ก าหนดเส้นทางกรณีที่นักศึกษายอมรับ หรือไม่ยอมรับ แสดงไว้ทั้งเส้นทึบและ 
เส้นประ เชื่อมโยงกัน ท าให้ไม่เข้าใจว่าการยื่นอุทธรณ์ ในแถวที่ 3 และ 4 คือ คนที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับ และ
หากนักศึกษายอมรับแล้วไม่ควรโยงลูกศรไปที่ไม่ยอมรับด้วย  และยังมีทั้งส่วนเส้นทึบและเส้นประที่ยื่นอุทธรณ์
ต่อประธานหลักสูตร (เส้นประ) และยื่นอุทธรณ์ต่อมหาวิทยาลัย (เส้นทึบ) ที่อาจท าให้มีข้ันตอนย้อนกลับไปมา  

3) การพิจารณาอุทธรณ์น่าจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การพิจารณาระดับคณะ และการพิจารณาระดับ 
มหาวิทยาลัย  ซึ่งในระดับคณะเมื่อนักศึกษาทราบผลประเมินจากอาจารย์ผู้สอนแล้วมีข้อสงสัยผลการประเมิน 
ก็น าเสนอผ่านประธานหลักสูตรเป็นผู้ตรวจสอบกับอาจารย์ผู้สอน กรณีไม่พบความผิดปกติก็แจ้งนักศึกษา หาก
พบความผิดปกติก็ด าเนินการพิจารณาต่อจนถึงคณะกรรมการบริหารงานวิชาการพิจารณา และหากนักศึกษา
รับทราบผลแล้ว ยังไม่ยอมรับจึงยื่นอุทธรณ์ต่อระดับมหาวิทยาลัยตามข้ันตอนในแถวสุดท้าย   

4) ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN QA จะมีเกณฑเ์กี่ยวกับการอุทธรณ ์
การให้คะแนนในระบบจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน ก่อนที่จะมีการออกระดับผลการเรียน (เกรด) 
และจะต้องเขียนรายงานไว้ในรายงาน AUN QA ด้วย  มหาวิทยาลัยอาจมีการออกแบบกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนไว้ส าหรับอาจารย์ผู้สอน โดยให้มีการอุทธรณ์ในชั้นรียนเพ่ิมไว้ ก่อนที่จะมีการออกเป็นระดับผล
การเรียนด้วย  
 
           



   ๒๑ 

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การจัดท าระบบและกลไกการอุทธรณ์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา โดยให้มี 
                  การปรับแก้ไขผังระบบและข้ันตอนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ   

          วาระท่ี 4.10  การพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการรับรองสมรรถนะ 

                             จากการแจ้งเวียนมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรในระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตามบันทึกข้อความที่ ศบร. ว 0669/2567 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567  มีหลักสูตรฝึกอบรม
เพ่ือรับรองสมรรถนะผ่านการพิจารณา และได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 หลักสูตร ดังนี้  

                             คณะครุศาสตร์  
                   หลักสูตรแบบไม่เก็บสะสมหน่วยกิต  จ านวน 1 หลักสูตร  
                   ชื่อหลักสูตร : ผู้ก ากับลูกเสือ (B.T.C : Basic Unit Leader Training Course)  
                                    ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
                    จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

(เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความที่ บว.078/2567  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567) 
 

ข้อคิดเห็น    หลักเกณฑ์ใหม่ของคุรุสภาซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดว่าการฝึกอบรมลูกเสือให้ 
                ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยได้จึงจัดหลักสูตรฝึกอบรมนี้  ส่วนระเบียบการเบิกจ่ายเพื่อหักรายได้  
                20% เข้ามหาวิทยาลัยอาจจะต้องให้ศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตพิจารณา 
                แนวทางในการด าเนินการต่อไป 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือการรับรองสมรรถนะแบบไม่สะสมหน่วยกิตของคณะครุศาสตร์                   
                 จ านวน 1 หลักสูตรตามเสนอ 
 
          วาระที่ 4.11  การพิจารณาการน าเสนอกรอบแนวความคิด (Concept Paper) หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) 

                             ด้วยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยน่าน 
ได้น าเสนอกรอบแนวคิด (Concept Paper) การปรับปรุงหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2568  โดยผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยน่าน ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 
2567 และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2567  เมื่อวันที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว   

                              จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
               (เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความที่ วน. 0131/2567 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567)  
 
 
ข้อเสนอแนะ     



   ๒๒ 

 

1) หลักสูตรควรมีการเตรียมท าโครงสร้างหลักสูตรเป็นแบบชุดวิชา (Module) รองรับไว้ ชุดวิชาละ  
3 รายวิชาที่ร้อยเรียงกัน ส าหรับรองรับการเทียบโอน  การท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น  หรือหลักสูตร 
Lifelong Learning  ไว้ด้วย  

2) การเขียนปรัชญาของหลักสูตร ควรสั้น กระชับ และเขียนเป็นลักษณะของความเชื่อ (Paradigm)    
ส่วนการเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ควรใช้ค าท่ีเป็น Action Verbs  เป็นค าขึ้นต้น 

3) การเขียนปรัชญาของหลักสูตร ควรมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันกับการก าหนด PEO  PLO   
YLO  และ CLO   

4) ควรอธิบายสรุปความต้องการของ Stakeholders ว่ามีความเกี่ยวข้องกับศตวรรษที่ 21 และ 
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  ทีห่ลักสูตรก าหนดไว้อย่างไร รูปแบบใด  และจะต้องตรงกับ 
สมรรถะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปี (YLOs) ด้วย 

5) ในช่องสมรรถนะของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2  ควรตัดค าว่า “สามารถ” ออก  โดยเขียนเป็น  
“ประยุกต์ใช้”  โดยเขียนระดับสมรรถนะในการเรียนรู้แต่ละชั้นปีให้เรียงล าดับ ตามทฤษฏีของ Bloom   
คือ  ด้านความรู้   ทักษะ  การประยุกต์ใช้   

6) ชั้นปีที่ 4  ในช่องสมรรถนะ ระบุเป็นลักษณะของ Soft Skills เพียงอย่างเดียว ควรระบุเพ่ิม 
สมรรถนะที่เป็น Hard Skills  ด้วย เนื่องจากนักศึกษาจะต้องมีสมรรถนะครบและพร้อมออกท างานแล้ว  

7) ในชั้นปีที่ 4  รายวิชาสหกิจศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างานได้มีการ  
ก าหนดสมรรถนะของนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษาไว้  อาจจะน าสมรรถนะที่ก าหนดมาเขียนเพิ่มได้  

8) หลักสูตรมีอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ  2 ท่าน เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จึงควรพิจารณา 
ศักยภาพความพร้อมของอาจารย์ผู้เกษียณว่า เมื่อจะเปิดใช้หลักสูตรในปี 2568 จะสามารถท าการสอนใน
หลักสูตร ได้จนครบ 5 ปีหรือไม่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะมีเกณฑ์พิจารณาเรื่องอายุของผู้เกษียณที่จะจ้างเป็น
อาจารย์ประจ า และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

9) ในการเสนอขอต่อสัญญาจ้างอาจารย์ผู้เกษียณอายุที่ประชุมสภาวิชาการจะมีความเข้มข้นในการ 
พิจารณา หากหลักสูตรมีแผนที่จะให้อาจารย์สยาม เจติยานนท์  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทน 
อาจารย์ไพฑูรย์ จันทสิงห์  และมีแผนที่จะขออัตราก าลังใหม่เพ่ือทดแทนอาจารย์ผู้เกษียณอีก 1 อัตรา ควรต้อง
มีความชัดเจนในแผนเรื่องอัตราก าลัง เพ่ือจะได้ไม่เสียเวลาในการน าเสนอสภาวิชาการ และอาจจะต้องมีการ
พิจารณาการขอศักยภาพร่วมกับคณะอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคตไว้ด้วย 

10)  กรณีจะขออัตราทดแทนอาจารย์ผู้เกษียณ ควรมีการท าแผนอัตราก าลัง โดยต้องท าการวิเคราะห์ 
ภาระงานของอาจารย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดทุกสาขา รวมทั้งสายสนับสนุน ตามแบบฟอร์มที่กองบริหารงาน
บุคคลก าหนดเพ่ือให้วิเคราะห์ว่ามีภาระงานที่มีอยู่ มีบุคลากรหรือไม่ หากไม่เพียงพอ จึงจะท าเรื่องเสนอขอ
อัตราทดแทนกับกองบริหารงานบุคคลต่อไปได้   

11)  ใน PEO1  มีการใช้ค าว่า “การบริหารภาครัฐ”  กับ “รัฐประศาสนศาสตร์” ซ้อนกัน เนื่องจากม ี
ความหมายเดียวกัน อาจเลือกใช้ค าใดค าหนึ่งเพ่ือให้การเขียน PEO สั้นลง  และข้อความที่ระบุ “..สามารถน า
องค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาองค์กร...” มีการแยกเขียน เป็น
ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และการวิจัย ซึ่งในการท างานเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์จะมีการใช้ความรู้เรื่องการ
วิจัยอยู่แล้ว  หากไม่มีการระบุความรู้ความเข้าใจในด้านอ่ืนเพ่ิมด้วย  อาจไม่จ าเป็นต้องระบุค าว่า “การวิจัย” 
แยกออกมา   
 



   ๒๓ 

 

12)   PEO2  สามารถที่จะตัดค าว่า  “..มี Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในปัจจุบัน..” ออกได้ 
เนื่องจากเป็นค าขยาย  

13)  หลักสูตรควรตรวจสอบ ทบทวนการแสดงความเชื่อมโยงในการก าหนด PLO  ให้ครอบคลุม PEO  
ในสไลด์ ให้ครบทุกข้อ  เนื่องจากในเอกสารกรอบแนวคิดไม่ได้แสดงข้อมูลความเชื่อมโยงของ PEO กับ  PLO 
และ YLO แนบแสดงประกอบให้เห็น  ซึ่งอาจมีการท าเอกสารเพิ่มในเอกสารกรอบแนวคิดเพ่ิม 

14)  การแสดงความเชื่อมโยงของ YLO กับ PLO ในด้านความรู้ความเข้าใจ เช่น PLO 1 , 4, 5 และ  
6  สามารถแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงได้กับชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4  ส่วน PLO2  หากเริ่มในชั้นปีที่ 2  ก็ให้
แสดงความเชื่อมโยงตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนถึงชั้นปีที่ 4  หรือกรณี PLO3  หากเริ่มได้ในชั้นปีที่ 1  จะควรจะแสดง
ความเชื่อมโยงต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 เป็นต้น และเมื่อนักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาในปีสุดท้าย
ก็จะแสดงให้เห็นชัดว่านักศึกษามีการเรียนรู้บรรลุครบตาม PLO ที่ก าหนด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกด้าน   

15)   การเขียน PEO ที่ก าหนดไว้ 4 ข้อ มีเรื่องเก่ียวกับ Soft Skills จ านวน 2 ข้อ  แต่ด้าน Hard  
Skills มีแต่ใน PEO1 เท่านั้น  และอาจปรับการเขียน PEO2 ให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง Hard Skills  

16)  หากมีการยึดตามหลัก CWIE Model  เมื่อมีการพิจารณาย้อนกลับ กจ็ะเห็นแนวทางเขียน PEO  
PLO  จนถึง YLO ได้ชัดเจนขึ้น  และวิธีการเขียนควรจะต้องศึกษาทฤษฎีของ Bloom’s Taxonomy เพ่ือใช้
เป็นหลักในการเขียนด้วย 

17)  ในการน าเสนอ ควรมีการเน้นให้ทราบว่า Statkholders  ระบุความต้องการอะไรที่เป็นที่มาของ 
PEO และ PLO  ที่ก าหนดแต่ละข้อ  และจะสร้างความโดดเด่น แตกต่างกับหลักสูตร รป.บ. ของมหาวิทยาลัย
อ่ืน ๆ ได้อย่างไร 

18)  ควรมีการสรุปข้อมูลของ Stakeholder ที่ท าการส ารวจ และผลการส ารวจทีไ่ด ้สรุปรวมเป็น 
หลักฐานและแนบไว้ในภาคผนวกของเล่มรายละเอียดหลักสูตร  เนื่องจากเมื่อ สป.อว. มีการมาตรวจประเมิน
จะมีการติดต่อสอบถามกับ Stakeholdet ที่ให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัย ว่าได้ให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยตามที่
หลักสูตรระบุหรือไม่    

19)  ในการน าเสนอควรมีการสรุปให้ทราบว่าจะมีการก าหนดรายวิชาใดเพ่ิมขึ้นใหม่ หรือมีการบูรณา 
การเนื้อหาหรือไม่  มีสัดส่วนการปรับปรุงอย่างไร  เพ่ือให้นักศึกษามีสมรรถนะเพ่ิมขึ้นในด้านใด ที่จะสามารถ
น าไปประกอบอาชีพที่สองได้ด้วย  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การจัดท ากรอบแนวความคิด (Concept Paper) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
                   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) โดยให้พิจารณาปรับปรุงตาม 
                   ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิขาการ จากนั้นน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ 
                   พิจารณาตามล าดับต่อไป  
 
         วาระท่ี 4.12  การพิจารณาเงื่อนไขในการรับรายงานตัวนักศึกษาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรอบท่ี 2 

                            ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนทั่วไปเพ่ือคัดเลือก
เข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยภาคปกติ  ประจ าปีการศึกษา 2567  ในรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 
2566 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567  และจะด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในวันพุธที่ 21 กุมภาพนัธ์  
2567  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทั้งนี้  กองบริการการศึกษามีประเด็นการหารือร่วมกับคณะกรรมการ  



   ๒๔ 

 

บริหารงานวิชาการในการพิจารณาเงื่อนไขในการรับรายงานตัวนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2  
ดังนี้  

1) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  ผู้สมัครบางคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ  
904  ที่จังหวัดเชียงใหม่  และตรงกับวันสอบปลายภาคของวิทยาลัยอาชีวศึกษา  กองบริการการศึกษาจึง
จัดท า (ร่าง) ประกาศ เพ่ือรองรับและเอ้ือให้มีการด าเนินการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ได้  หรือหากจะมีการ
สอบแบบออนไซต์ภายหลัง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  โดยกองบริการ
การศึกษาได้ส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form ไปยังผู้สมัครแล้ว  

2) ในการเลือกอันดับ เมื่อสอบสัมภาษณ์แล้ว จะก าหนดให้ผู้สมัครยืนยันการเลือก 
อันดับไว้เป็นข้อมูลส าหรับการรายงานตัว  

3) ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในอันดับ  1 และอันดับ 2   เช่น  ผู้สมัครที่เลือก 
หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ที่มีผู้สมัครจ านวนมากอยู่แล้วทั้ง 2 อัน จะให้สามารถเลือกสมัครในอันดับที่ 3   
ได้โดยไม่เสียค่าสมัครใหม่  

                            จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดข้อมูลจ านวน
ผู้สมัครตามเอกสารประกอบการประชุม   

    (เอกสารแนบอ้างอิง  สรุปข้อมูลจ านวนผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2567  รอบท่ี 2) 

ข้อสังเกต   กรณทีี่ผู้สอบสัมภาษณ์ต้องการสละสิทธิ์หลักสูตรสาขาวิชาที่เลือกอันดับ 1 และยืนยันจะเข้าเรียน 
กับสาขาวิชาอันดับที่ 2 จะต้องด าเนินการอย่างไร 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

1) กรณีผู้สมัครที่เลือกสมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการ  
ศึกษา ปฐมวัย  สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งมีจ านวนผู้สมัครที่เลือกเป็น
สาขาอันดับหนึ่งจ านวนมากอยู่แล้ว เป็นอันดับ 2  คณะจะมีการชี้แจงข้อมูลให้กับผู้มาสอบคัดเลือกที่เลือก
สาขาวิชาเหล่านี้ ว่าอาจไม่ต้องเข้าสัมภาษณ์ในสาขาวิชาเหล่านี้ เนื่องจากหลักสูตรจะพิจารณาผู้ที่เลือกสมัคร
เป็นอันดับหนึ่งก่อน  แต่เห็นว่าควรจะให้โอกาสให้ผู้สมัครเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้ารับการสอบคัดเลือกในสาขาวิชา
อ่ืนที่ยังมีจ านวนผู้สมัครน้อยเป็นสาขาเลือกที่สองแทน  โดยอาจเป็นสาขาวิชาอ่ืนในหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ 
หรือหลักสูตรของคณะอ่ืน ๆ ที่ยังต้องการนักศึกษาเพ่ิม  แต่ต้องมีการเตรียการรับแจ้งและบันทึกข้อมูลการ
เปลี่ยนหลักสูตรที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์ใหม่  เพ่ือแจ้งไปยังหลักสูตรที่นักศึกษาเลือกใหม่ได้ทราบ และรอ
สัมภาษณ์นักศึกษา  

2) ควรแจ้งให้แต่ละหลักสูตรจัดอาจารย์ผู้สอบคัดเลือกไว้ประจ าจุดสอบสัมภาษณ์ เพ่ือรอผู้สมัครสอบ 
ที่เปลี่ยนสาขาวิชา จนถึงเวลา 16.00 น. โดยประมาณ  เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสาขาในวันที่
สอบสัมภาษณ์ และไม่สามารถจัดท าเอกสารสรุปข้อมูลเพื่อแจ้งให้คณะต่าง ๆ ทราบเป็นปัจจุบัน   

3) คณะ วิทยาลัย ควรจะต้องมีข้อมูลผู้สมัครว่าเลือกอันดับ 1 และอันดับ 2  หลักสูตรสาขาวิชา 
ใดบ้าง  เพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดอาจารย์สอบสัมภาษณ์ไว้รอนักศึกษา    

4) กรณีผู้สมัครที่ต้องการเลือกอันดับ 2  โดยจะสละสิทธิ์หลักสูตสาขาวิชาที่เลือกอันดับ 1  ก็ไม่ 
จ าเป็นต้องไปเข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรที่เลือกอันดับ 1  หรือกรณีที่เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรสาขาวิชา 
ที่เลือกอันดับ 1 แล้ว ก็ให้ประกาศผลโดยต้องอยู่อันดับต่อท้ายจากผู้ที่เลือกสมัครเป็นอันดับ 1           
 



   ๒๕ 

 

มติที่ประชุม   1.  ให้คณะ วิทยาลัยจัดอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์เพ่ือรอนักศึกษาที่มีการเปลี่ยนหลักสูตร 
                       สาขาวิชาที่จะเลือกเป็นอันดับ 2 ไว้จนถึงเวลา 16.00 น. โดยประมาณ  
                 2.  ให้กองบริการการศึกษาจัดส่งรายชื่อผู้สมัครทั้งที่เลือกอันดัน 1 และอันดับ 2 ทั้งหมดให้กับ 
                       ทุกคณะ  โดยให้มีการตรวจสอบติดตาม ประสานงานข้อมูล เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย 
                       ในการด าเนินการ  

           วาระท่ี 4.13 การพิจารณาเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
                             ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาของคณะพยาบาล
ศาสตร์ ซึ่งมีรายวิชาที่มีความจ าเป็นต้องเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานมาช่วย
สอน ความทราบแล้วนั้น  ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ จ านวน 1 ราย  คือ  
ร้อยเอกธนัญชัย  จวบประสบ  เพ่ือสอนรายวิชา 7502002 เภสัชวิทยาทางการพยาบาล ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2567 เป็นต้นไป  จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม   
              (เอกสารแนบอ้างอิง  แบบสรุปข้อมูลอาจารย์พิเศษ จ านวน 1 ชุด)  

ข้อสังเกต   ในแบบเสนอขอแต่งตั้งไม่ได้ระบุระยะเวลาในการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษไว้ มีเพียงช่องให้ระบุว่าเริ่ม 
               จ้างในปีใดเท่านั้น แต่หากต้องการจะเสนอแต่งตั้งให้ไช้ได้หลายปีต่อเนื่องได้หรือไม่  
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1) เนื่องจาก (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้ง 

อาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2566 อยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ของมหาวิทยาลัย จึงให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติเดิมไปก่อนจนกว่าประกาศฉบับใหม่จะผ่านความเห็นชอบ  

2) การจ้างอาจารย์พิเศษ ให้ด าเนินการได้คราวละ 2 ปี และเมื่อครบก าหนดแล้ว จะต้องเสนอขอ 
แต่งตั้งใหม่  ซึ่งที่ผ่านมาจะปฏิบัติงานต่อเนื่อง โดยไม่ได้น าเสนอที่ประชุมพิจารณาใหม่ ส่วนแบบฟอร์มการ
เสนอแต่งตั้งจะต้องมีการน ามาพิจารณาปรับปรุงใหม่  

มติที่ประชุม  เห็นชอบการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 1 ราย ตั้งแต่ปีการศึกษา  
                 2567  ตามเสนอ โดยให้มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้คราวละ  2 ปี 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพื่อระดมความคิด 
- ไม่มี   - 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ   
- ไม่มี   - 

เลิกประชุม  เวลา  17.15  น.  
 

นางสาวพิณภัคธิมา  ใจเงิน 
ผู้จดบันทึกการประชุม/จัดท ารายงาน 

 

นางสาวสินี  กะวิ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


